



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## นโยบายกัญชาเสรี

### 1. แจงปมรูปเด็กถือตุ๊กตากัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, sondhitalk, INN

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หน.ที่ปรึกษากระทรวงและโฆษกสธ. แจงกรณีภาพเยาวชนถือตุ๊กตากัญชาถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารสธ. ซึ่งมีการโจมตีว่าเป็นการนำเด็กมาสนับสนุนนโยบายการปลดล็อกกัญชา ซึ่งเพิ่งบังคับใช้กฎหมายไปเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 เป็นภาพเก่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว พร้อมย้ำว่านโยบายกัญชา สร.ไม่เคยมีเจตนานำเยาวชนมาใช้ในการโฆษณา

### 2. กฎหมายควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, thestandard)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ไม่สนับสนุนเรื่องการสูบ และมีกฎหมายเพื่อป้องกันปรามต่างๆ ส่วนการติดตามสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย มีมาตรการ 5 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ 2.การควบคุมด้วยกฎหมาย ขณะที่ผู้แทนกระทรวงฯ ที่เป็นกมธ.ปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... จะยืนยันสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ 3.การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ในทางที่ผิด 4.การวางระบบการดูแลรักษาพยาบาล และบำบัดรักษา และ 5.การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตามประกาศสธ.เรื่องสมุนไพรรักษา (กัญชา) ออกมาเพื่อคุ้มครอง ป้องกันกลุ่มเปราะบาง โดยห้ามขายและใช้กัญชากับคน 3 กลุ่ม คือ 1.เด็ก เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.หญิงตั้งครรภ์ และ 3.หญิงให้นมบุตร ไม่ให้มีการเข้าถึงการใช้กัญชา ดังนั้น สำหรับผู้ที่นำกัญชาไปให้กลุ่มเปราะบางตามประกาศนี้ ต้องมีความผิดตามกฎหมาย ตามมาตรา 78 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ปลูกกัญ ของ ออย. โดยสามารถถอนการจดแจ้งได้ เมื่อพบการกระทำความผิดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสธ. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพืชกัญชากัญชง หรือสารสกัดกัญชากัญชง เป็นส่วนประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ให้ขออนุญาตตามกฎหมายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ยาน้ำมันกัญชา ยาแผนไทย ที่มีใบ ช่อดอก ราก เป็นส่วนผสม ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอางขออนุญาตตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง และอาหารขออนุญาตตาม พ.ร.บ.อาหาร ซึ่งอนุญาตไปแล้วทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ประมาณ 1,400 รายการ

- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผย สธ.ไม่แนะนำให้มีการใช้เพื่อสันตนาการ หากมีการใช้สามารถแจ้งเป็นเหตุร้ายคาญ เพื่อให้จนท.เข้าไปดูแลเอาผิดได้ มีโทษทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท จำคุกสูงสุด 3 เดือน ส่วนการตั้งโต๊ะขายกัญชาพันลำในที่สาธารณะ แม้ว่ากฎหมายยังไม่ออกมา แต่มีความผิดกฎหมายหากเปรียบเทียบกับบุหรี่ ทั้งนี้ กรมอนามัยแนะนำให้ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ซึ่งมีฐานข้อมูลเดิมของร้านอาหารทั่วประเทศ และเตรียมปรับปรุงให้ร้านลงทะเบียน เพื่อแนะนำร้านที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ รวมถึงกำหนดให้ร้านต้องติดป้ายประกาศเตือนเมนูใดที่ใช้กัญชา หากไม่เตือน มีปชช.บริโภคแล้วเกิดอันตราย ร้านจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข เรื่องอาหารไม่ปลอดภัย มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

- เว็บไซต์ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย เผยแพร่ข้อมูลย้ำเตือนข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง หากมีผู้สูบกัญชา กัญชง หรือพืชรกัญชา ทำให้เกิดกลิ่นหรือควัน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ถือเป็นเหตุร้ายคาญ พบเห็นสามารถแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที ซึ่งจะอำนาจออกคำแนะนำและออกคำสั่งทางปกครองแก่บุคคลนั้น เพื่อให้แก้ไขหรือระงับเหตุดังกล่าว โดยกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2.5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

- นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดมท. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผวจ.ทั่วประเทศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย สำระสำคัญ ระบุว่า ให้ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันตนาการในสถานที่ราชการ รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชากัญชง และมีให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>3. เจียร์ปลดล็อกกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์</p> <p>- นายแพทย์ พล กรรณิกา ผอ.สำนักงานวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่อง กัญชาเพื่อใคร พบ 86.7% รัฐบาลนโยบายกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ ลดการพึ่งพานำเข้ายาจากต่างประเทศ และ 65.4% รับรู้กัญชามีประโยชน์สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่วนกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายกัญชา ทำเพื่อใคร พบ 56.7% กลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และชาวบ้านทั่วไป ที่ใช้กัญชารักษาโรค 54.1% บุคลากรทางการแพทย์ และ 53.5% ปชช.ทั่วไป โดยเฉพาะเกษตรกร ได้ประโยชน์จากการปลดล็อกกฎหมายกัญชา สามารถปลูกและใช้เป็นยาประจำบ้าน รักษาโรคและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชาติ รวมถึงพบ 65.8% สนับสนุนนโยบายกัญชา เพราะเป็นนโยบายที่กล้าเปลี่ยนแปลง มาถูกทาง และ 63.7% สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย รัฐบาลและทุกภาคส่วน ร่วมเดินหน้าผลักดันนโยบายกัญชา</p> <p><b>4. แจกกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า</p> <p>- น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กษ. เผย กษ. เตรียมแจกต้นกัญชาสายพันธุ์ไทย ซึ่งพันธุ์ที่แจกหลักๆ คือพันธุ์อิสระ 01 ให้ผู้สนใจ คราวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้น รวมถึงเตือนปชช.ว่า ขณะนี้มีเมล็ดพันธุ์ผิดกฎหมายลักลอบจำหน่าย ขอให้ตรวจสอบก่อนซื้อ โดยพิจารณาจากใบอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ ลงทะเบียนรับต้นกัญชาได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ทั้ง 53 จังหวัด กรณีจังหวัดใดไม่มี ศวพ. ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นๆ</p> <p><b>5. ผลกระทบหลังปลดล็อกกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ข่าวสด, ch3plus</p> <p>- จากกรณีตำรวจสน.พญาไท นำกำลังจับกุม นายธนวัฒน์ นำสวัสดิ์ อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนเกิดอาการคลื่นไส้และใช้ไม้คม ทุบกระจกรถยนต์ของชาวบ้าน อ้างว่าเสพยากัญชามาจนเกิดอาการมึนเมา หลังส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่รพ.วชิระ ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่นิดเดียว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ, ไทยโพสต์, sanook)</p> <p>- ชาย อายุ 20-25 ปี แหกด่านตรวจค้นของความมั่นคงของสภ.เมืองสมุทรปราการ โดยขี่รถจักรยานยนต์มา เมื่อพบเห็นตำรวจตั้งด่านอยู่ จึงเกิดกลัวที่หนีบ้องกัญชาอยู่ที่เอวด้านหลัง ตัดสินใจขี่รถแหกด่านออกมา และเฉี่ยวชนกับรถของปชช.</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 4 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,995 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,532,100 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 30,718 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,148 ราย รักษาหายสะสม 4,476,564 ราย ยังรักษาอยู่ 24,818 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 554,387,542 (+400,004) ราย เสียชีวิต 6,361,436 (+711) ราย รักษาหาย 529,268,250 (+681,072) ราย</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1.เชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 BA.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, nationtv, js100, mco, newtv)</p> <p>- เฟซบุ๊ก ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 และไวรัสฝัดดาชลิง ระบุว่า ล่าสุดการศึกษาของแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการระบาดของ BA.4 และ BA.5 พบความรุนแรงระหว่าง BA.1, BA.4, และ BA.5 ไม่ต่างกัน บ่งชี้ว่าการระบาดสองระลอกของ BA.1/BA.2 และ BA.4/BA.5 มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เบต้าและเดลต้า ประชากรของแอฟริกาใต้มีภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 เพิ่มขึ้นจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 โดสยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 อย่างไรก็ตาม เอฟพีเอนแนะนำให้พัฒนาวัคซีน "เจเนอเรชัน 2" โดยใช้ BA.4 และ BA.5 เป็นต้นแบบ ป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่าการใช้ไวรัสดั้งเดิม ย้ำว่าความรุนแรงในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เปราะบางมีจำนวนไม่เท่ากัน</p> <p>ก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์จีโนมฯ ได้เผยแพร่ความเห็นของ ศ.เกียรติคุณ วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมฯ ที่ระบุว่า การระบาดของ BA.4, BA.5 ไม่กระทบต่อการเตรียมปรับโควิด 19 ให้เป็นโรคประจำถิ่น เนื่องจากในต่างประเทศที่พบการระบาด อัตราการเสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้น แต่อาจเป็นไปได้ว่า ยังไม่ถึงจุดระลอกสูงสุด ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เช่น เข็มที่ 4 ในกลุ่มผู้เปราะบางอาจรับได้ทันที ส่วนผู้ที่ร่างกายแข็งแรงและรับวัคซีนมาครบ 2-3 เข็ม อาจจะชะลอเพื่อรับวัคซีนรุ่นใหม่ ที่สามารถรับมือการกลายพันธุ์ได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch3)</p> <p>- สาธารณสุขเยอรมนีเตือนว่า ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเยอรมนีจะป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยากขึ้น หลังจาก</p>	

ผู้ติดเชื้อโควิด BA.5 ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศแล้ว โดยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 696.5 ต่อ 1 แสนคน สูงกว่าสัปดาห์ก่อน ที่พบ 632.9 ต่อ 1 แสนคน

## 2. รัฐมนตรีติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า nationtv.)

- นายภคชนนท์ อัยยปัญญา เลขาธิการ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ได้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. มีอาการเล็กน้อย และเข้าสู่กระบวนการรักษาตามคำแนะนำแพทย์ โดยได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามไทม์ไลน์ทราบแล้ว ยืนยันไม่กระทบการทำงาน พร้อมทำงานแบบ work from home ฝ้าดูอาการจนกว่าแพทย์จะยืนยันให้ปฏิบัติงานตามปกติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ สยามรัฐ คมชัดลึก ผู้จัดการ แนวหน้า สยามรัฐ voicetv innnews.nationtv)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 4 ก.ค.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. จะเป็นประธานในงาน Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เทียว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นภารกิจแรกหลังหายป่วยจากโควิด รองนายกฯ แจ้งว่าขณะนี้ผลตรวจเป็นลบและไม่มีอาการป่วยแล้ว เชื่อว่าเป็นผลจากการได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน เมื่อติดเชื้อจึงมีอาการไม่มาก ฝากถึงประชาชนให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างทั่วถึง เพราะแม้จะมีโอกาสติดเชื้อ แต่ลดการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้แน่นอน

## 3. คราม่ายาโมลนูพิราเวียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดหนักหนาสาหัสมาก โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคการเมือง 2 พรรค ติดเชื้อโควิด 19 คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนติดเชื้อโอมิครอนกลายเป็นจำนวนมากไม่มียารักษา แต่นายอนุทินป่วย กลับได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีจำหน่ายเพราะเป็นยารักษาโควิดที่ดีที่สุดในโลก กินเพียง 5 วันเชื้อหาย ส่วนกรณีที่ปลัด สธ.ระบุว่า นายอนุทินเป็นโรคอ้วนจึงเข้าข่ายได้รับยาดังกล่าวนั้น ยืนยันว่านายอนุทินไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์กลุ่ม 608 เพราะอายุ 55 ปียังไม่ถึง 60 ปี และไม่ได้ป่วยเป็น 8 โรคเสี่ยง วันนี้ประเทศไทยวิกฤติทำไม่ส่งยาโมลนูพิราเวียร์เข้ามารักษาประชาชน ตอนนี้แม้แต่ยาฟาวิพิราเวียร์ยังหายากในต่างจังหวัด ประชาชนยังต้องไขยาแก้ปวด พาราเซตามอลรักษาตัวเอง ยาแบบนี้มีให้หนักการเมืองใหญ่เท่านั้นหรือ

## 4. ยกเลิก thailandpass

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการ) เว็บไซต์ ( สยามรัฐ คมชัดลึก ผู้จัดการ)

- 3 วันแรกของการยกเลิก Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติ พบว่า ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในวันที่ 1 ก.ค. มีเที่ยวบินเข้า 140 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 27,642 คน วันที่ 2 ก.ค. มีเที่ยวบินเข้า 134 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 27,147 เที่ยวบิน และ 3 ก.ค. มีเที่ยวบินเข้า 150 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 28,910 คน เทียบกับช่วงก่อนยกเลิก Thailand Pass เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23,000-24,000 คนต่อวัน และเที่ยวบินเข้าไม่เกิน 130 เที่ยวบิน

## 5. นายกฯ พอใจคนไทยยกการ์ดสูง



**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน,สยามรัฐ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ tnthailand ch3 chiangmainews springnews thaiPBS innnews mcot)


- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำรวจล่าสุดของอนามัยโพล ซึ่งพบว่าประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสถานที่ปิด เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้มีความเสี่ยงสูง หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น รวมถึงล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน และคัดกรองตนเองด้วย ATK เพิ่มขึ้น ซึ่งนายกฯ ขอขอบคุณคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเอง ยังยกการ์ดสูงแม้สถานการณ์ติดเชื้อในประเทศจะลดลงมากแล้ว ขอให้ประชาชนให้รับมาฉีดวัคซีนเพิ่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะกลุ่ม 608

## 6. วัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์amarintv

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสวิทยา จุฬาฯ ได้รับความร่วมมือกับสสจ.ชลบุรี ทำการศึกษาการกระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Covovax ในสูตรต่างๆที่ใช้ในประเทศไทย จะเห็นว่า Covovax ใช้เป็นวัคซีนตัวกระตุ้นได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายมาแล้ว 2 เข็ม ในโครงการนี้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กระตุ้นผู้ที่ฉีดวัคซีน SP ด้วยวัคซีน Covovax หลังเข็ม 2 ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป จะมีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมาก รองลงมาคือการฉีดสูตรไขว้ SV-AZ ระดับภูมิคุ้มกันสูงมากกว่าผู้ที่ได้รับ PZ-PZ และ AZ-AZ ในโครงการนี้ไม่สามารถหากกลุ่มตัวอย่างที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มที่เป็น SV-SV ได้เพราะเลิกใช้มานานแล้ว ดังนั้น วัคซีน subunit Covovax จึงเป็นทางเลือกกระตุ้นเข็มสามสำหรับผู้ไม่ต้องการฉีดวัคซีน mRNA ซึ่งได้ระดับภูมิคุ้มกันที่ดีมาก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ topnews</p> <p>-บรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อศูนย์ฉีดวัคซีน ประชาชนทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ส่วนใหญ่บอกว่าการเดินทางในเวลานี้ยังไม่น่าไว้วางใจ ยังเปิดประเทศและมีการผ่อนปรนการใส่หน้ากาก ที่สำคัญฉีดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือป่วยหนักได้</p> <p><b>7. รพ.จุฬาฯปรับมาตรการหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศ เรื่อง ปรับมาตรการการเฝ้าไข้และงดเยี่ยมผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระบุ เนื่องจากเริ่มมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ป่วยและบุคลากร จึงปรับมาตรการการเฝ้าไข้และงดเยี่ยมผู้ป่วย ดังนี้ 1.งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วย 2.อนุญาตให้มีผู้เฝ้าไข้ประจำ 1 คนต่อผู้ป่วย 1 ราย โดยผู้เฝ้าไข้ต้องดำเนินการตามมาตรการคัดกรองของโรงพยาบาล และ 3.เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีผล 1 ก.ค.65</p>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>รายงานสถานการณ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- สำนักงานความปลอดภัยสุขภาพของสหราชอาณาจักร (ยูเคเอสเอชเอ) รายงานสถิติผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงสะสมในประเทศ ตั้งแต่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อวันที่ 7 พ.ค.จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 1,235 คน เพิ่มขึ้น 159 คน และ 77% อยู่ที่กรุงลอนดอน ซึ่งจัด "ไพรด์ พาเหรด" เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยูเคเอสเอชเอยังคงเตือนว่า สถานการณ์ในสหราชอาณาจักร ยังไม่สามารถวางใจได้ ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานไพรด์ครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ขยายวงกว้างเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)</p> <p>- ผลการศึกษาพบ ผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรในสหราชอาณาจักร แสดงอาการแตกต่างจากการระบาดก่อนหน้านี้ โดยจะพบผื่นขึ้นบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนักมากกว่าปกติ ทำให้ต้องตรวจสอบว่า โรคฝีดาษวานร อาจสามารถแพร่เชื้อได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>งานมหกรรมเฮลท์แคร์ 2022</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน, ข่าวสด</p> <p>- วันสุดท้ายของงานมหกรรมเฮลท์แคร์ 2022 ภายใต้ธีม "Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย" ซึ่งเครือมติชน และพันธมิตรชั้นนำ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน 14 แห่ง หน่วยงานสังกัด สธ. และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 3 ก.ค. ผู้เข้าร่วมงานกว่า 4 หมื่นคน เงินหมุนเวียนกว่า 2.5 ล้าน 'มติชน' มอบรายได้เพื่อการกุศล โดยวันสุดท้ายนี้ มีกิจกรรมของกรมสุขภาพจิต แนะนำการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ จับอาการป่วยซึมเศร้าในผู้สูงอายุ หลายหน่วยงานที่ร่วมออกบูธ พร้อมใจกันแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงานโดยไม่ขงกลับ การให้ความรู้ ตรวจตา - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เวิร์กช็อปกัญชา โดยผู้สูงวัยให้ความสนใจเมืองสุขภาพอันดับ 1</p>	
<p><b>เตือน กินดับสลด ไม่สุก เสี่ยงติดเชื้อ - พยาธิ - ไข้หัด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, ch7, Chiangmainews, Bangkokbiznews, mcot, thejournalistclub</p> <p>- น.พ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย จากกรณีที่มีการนำเสนอคลิปสาวรีวิวเปิบพิสดารชอยจุกินดับวัวทั้งก้อน กัดกันสดๆ นั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเลียนแบบเพราะมีความเสี่ยงการติดเชื้อและเกิดพยาธิชนิดต่างๆ ได้ เตือนกินดับสลดไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ และเกิดพยาธิต่างๆ หากเป็นดับหมู อาจทำให้เสี่ยงรับเชื้อแบคทีเรียได้ พร้อมแนะทุกเมนูควรปรุงด้วยความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึง ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 นาที ปลอดภัยกว่าและไม่เสี่ยงโรค</p>	
<p><b>ต้นตอ!โรคอุบัติใหม่เชื้อร้ายติดสัตว์สู่คน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เชื้อไวรัสจากสัตว์ติดต่อสู่มนุษย์มาจาก "มนุษย์ทำลายระบบนิเวศธรรมชาติ" รุกล้ำพื้นที่ที่อยู่อาศัยสัตว์ป่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นชุมชน และแหล่งเพาะปลูกทำมาหากิน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภูมิอากาศโลกกำลังกลายเป็นตัวเร่งก่อโรคอุบัติใหม่ให้เกิดการติดเชื้อแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง รุนแรง สามารถก้าวกระโดดจากสัตว์มาสู่คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น	
 <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b>	
-	-